

## THAM LUẬN

### Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lối sống cho đoàn viên thanh niên

#### **Kính thưa Hội nghị!**

Được sự phân công của Ban Tổ chức Hội nghị, hôm nay, tôi rất vinh dự được đại diện cho Ban chấp hành Chi đoàn Sở Nội vụ xin được trình bày tham luận với Chủ đề: ***“Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lối sống cho đoàn viên thanh niên”***. Lời đầu tiên, cho tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, cùng toàn thể Hội nghị lời chúc sức khỏe và lời chào thân ái.

#### **Kính thưa Hội nghị!**

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: *“Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa hồng vừa chuyên”*. Lời dạy ấy, cho đến ngày hôm nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị sâu sắc. Đó không chỉ là kim chỉ nam soi đường dẫn lối, mà còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, và định hướng lối sống cho thế hệ trẻ trong tình hình đầy biến động hiện nay.

#### **Kính thưa Hội nghị!**

Trong bối cảnh hiện tại, khi những luận điệu xuyên tạc, diễn biến hòa bình và âm mưu bạo loạn của các thế lực thù địch xuất hiện ngày càng tinh vi trên các phương tiện truyền thông, việc nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên trở thành nhiệm vụ cấp bách và thiết thực.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi đoàn Sở Nội vụ đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa và đạt được những kết quả tích cực trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đoàn cấp trên. Tích cực nâng cao chất lượng đoàn viên, quan tâm đến công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp nhằm bổ sung nguồn cán bộ, đảng viên trẻ cho Đảng. Bên cạnh đó, cũng khuyến khích các đoàn viên tham gia học tập chính trị, các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia đầy đủ *“Ngày pháp luật”* và các hoạt động khác do cơ quan tổ chức, phát động.

Với sự quan tâm, động viên và kịp thời định hướng từ phía Ban lãnh đạo Sở, trong năm qua Chi đoàn Sở Nội vụ đã triển khai tổ chức các Chương trình *“Tiếp sức đến trường năm học 2024 - 2025”*; tuyên truyền phổ biến về pháp luật ma túy; Tổ chức *“Về nguồn tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Tà Thiết”* tại huyện Lộc Ninh; Xây

nhà “*Người em của đoàn - Khăn quàng đỏ*” tại ấp Sóc 5, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản với trị giá 60 triệu đồng; Tham gia Hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Phước năm 2024. Chi đoàn Sở Nội vụ cũng phối hợp cùng Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; tổ chức “*Vui tết Trung thu*” năm 2024; Văn nghệ chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Quốc tế thiếu nhi 01/6 cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nội vụ tại Thác Đăk Mai và Vườn thú thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

Song song với các hoạt động thường niên tại cơ quan, để bồi đắp thêm lý tưởng cách mạng, nâng cao lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc cho đoàn viên thanh niên, BCH Chi đoàn tổ chức định kỳ các chương trình đền ơn đáp nghĩa như: Tham gia Lễ thấp nền tri ân các Anh hùng, liệt sỹ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024); Thăm, tặng quà 03 gia đình chính sách, người có công với cách mạng và dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Phước Long.

Ngoài ra, sau những giờ làm việc chuyên môn, các đoàn viên thanh niên đều hăng hái tham gia các hoạt động như: dọn vệ sinh cơ quan, thu gom giấy vụn, giấy đã qua sử dụng, phân công, chăm sóc “*Vườn rau chi đoàn*”.

Nhờ thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nên 100% đoàn viên thanh niên tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, an tâm công tác, chấp hành tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch do cơ quan, đơn vị. Đoàn viên thanh niên đều có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn nêu cao ý thức tự giác rèn luyện, hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi đoàn...

### **Kính thưa Hội nghị!**

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên thanh niên vẫn còn có những hạn chế nhất định như: chưa triển khai có hiệu quả một số phong trào, các hoạt động sơ kết, tổng kết một số hoạt động còn chưa kịp thời, nên chưa có những giải pháp hữu hiệu để khắc phục.

### **Kính thưa Hội nghị!**

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ công vụ, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp cơ bản như sau:

**Một là**, tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng xem đây là nhiệm vụ của tất cả đoàn viên thanh niên.

**Hai là**, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

**Ba là,** tổ chức các hoạt động đoàn, nắm rõ tâm tư nguyện vọng, sở trường của từng đoàn viên; ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, chỉ đạo các hoạt động của chi đoàn; nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng về tổ chức đoàn hơn nữa để đáp ứng phù hợp trong tổ chức sinh hoạt, vận động đoàn viên nhiệt tình tham gia tổ chức đoàn.

**Bốn là,** Tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, các Chi bộ, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong các hoạt động của đoàn. Mọi hoạt động của đoàn đều có chương trình, kế hoạch rõ ràng và tổng kết rút kinh nghiệm để đạt hiệu quả hơn cho các hoạt động tiếp theo.

**Năm là,** Kịp thời biểu dương đoàn viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động cũng như công tác chuyên môn nhằm động viên, khích lệ tinh thần đoàn viên tích cực tham gia hoạt động, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

***Kính thưa Hội nghị,***

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lối sống cho đoàn viên thanh niên không chỉ là nhiệm vụ của tổ chức Đoàn mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và nỗ lực của từng đoàn viên, tôi tin rằng Chi đoàn Sở Nội vụ sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích hơn nữa, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Xin kính chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

***Trân trọng cảm ơn!***